



ประกาศตำรวจภูธรภาค ๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๗

.....

ตามประกาศตำรวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๖๐๐ อัตรา

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับ จำนวน ๖๐๐ คน (แนบท้ายประกาศ)
๒. บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกสำรองเรียงตามลำดับ จำนวน ๑๔๘ คน (แนบท้ายประกาศ)
๓. บัญชีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จำนวน ๒๗๒ คน (แนบท้ายประกาศ)

ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อ ในข้อ ๑ นำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘ เลขที่ ๑๐๑ หมู่ที่ ๓ ถนนพอขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การแต่งกายชุดสุภาพ) เพื่อรับฟังคำชี้แจงการเตรียมตัวและรายละเอียดในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ประจำศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ระยะเวลาฝึกอบรม ๑ ปี หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด อาจถูกตัดสิทธิจากผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรองแล้วแต่กรณี สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง หากมีกรณีผู้ได้รับคัดเลือกสละสิทธิในการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจหรือไม่มารายงานตัวเพื่อบรรจุตามระยะเวลาที่กำหนด ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๘ จะเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับที่สอบได้ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแทนตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครและหากมีคำสั่งบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจเรียบร้อยแล้ว ยังมีผู้สละสิทธิหรือมีเหตุไม่อาจเข้าฝึกอบรมได้อีก จะไม่เรียกผู้ได้รับคัดเลือกสำรองเข้าแทนอีก และถือเป็นการเสร็จสิ้นการดำเนินการคัดเลือกในครั้งนี

/สำหรับ...

สำหรับ การตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา หรือการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร รวมทั้งการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง อยู่ระหว่างการดำเนินการของ ตำรวจภูธรภาค ๘ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการ และเพื่อประโยชน์ของผู้ได้รับคัดเลือกส่วนใหญ่ในภาพรวมในการได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจตรีเร็ว จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกไปก่อน โดยให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวข้างต้นควบคู่กันไป หากการพิจารณาประวัติทางคดีอาญา หรือได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นหรือหลักฐานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับคัดเลือกและได้รับคัดเลือกสำรองรายใดปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครของตำรวจภูธรภาค ๘ ฉบับลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและหมดสิทธิในการเข้าสอบครั้งนี้ และหากได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจหรือได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในหน่วยงานต่างๆ ไปแล้ว จะถูกหน่วยงานต้นสังกัดสั่งให้ออกจากราชการต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะตรวจสอบผลการคัดเลือก ให้ยื่นคำขอเพื่อขอทราบผลการสอบได้ ภายในเวลา ๗ วัน นับแต่วันประกาศผลสอบเป็นต้นไปหากพ้นกำหนดจะไม่อนุญาตให้ตรวจสอบได้อีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พลตำรวจตรี



(กระจ่าง สุวรรณรัตน์)

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘

รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘

ผู้ดำเนินการคัดเลือก